

ระวังปล้นชิมผี จ่อปิดอีก 2 ล.ชิม

กสทช.เผยปิด 'ชิมผี' แล้ว
ล้านกว่าเบอร์ จ่อระงับอีก
2.1 ล้านเลขหมาย หลังเมิน
ยีนยันตน □อ่านต่อหน้า 11

● ชิมผี

□ ต่อจากหน้า 1

ให้โทร.เข้าได้อย่างเดียว 2-3 สัปดาห์ ก่อน
ระงับให้บริการถาวร คาดจะมีเข้ามายืนยัน
เพิ่มเติมก่อน โคนยยกเลิก ส่วนโมบาย
เบงกิง 113 ล้านเลขหมายอยู่ระหว่างตรวจ
สอบกับเครือข่ายเจ้าของบัญชีตรงกับชิม
หรือไม่ กสทช.แถลงผลลุย 'แก๊งคอล'
ล้นเดิณหน้าลุยต่อ

วันที่ 15 ก.ค. พล.ต.อ.คร.ฉัตร
เพราะสุนทร กรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (กสทช.) และประธานอนุกรรมการ
บูรณาการแนวทางในการบังคับใช้กฎหมาย
ความผิดทางเทคโนโลยีโทรคมนาคมและ
ความมั่นคงของรัฐ, พล.ต.ท.คร.รัชชัย
ปิยะนิตบุตร ผู้ช่วย ผบ.ตร. ดูแลงานด้าน
อาชญากรรมเทคโนโลยี และพล.ต.ต.
เอกรักษ์ ลิ้มสังกาศ รองเลขาธิการ ป.ปง.
พร้อมผู้ที่เกี่ยวข้อง ประชุมติดตามความ
คืบหน้าในการแก้ไขปัญหาแก๊งคอล
เซ็นเตอร์ พร้อมแถลงผลการดำเนินงานใน
มาตรการต่างๆ ดังนี้

1.มาตรการยืนยันตัวตนของผู้ถือครองชิม
ตั้งแต่ 6 หมายเลขขึ้นไป ซึ่งครบกำหนด
เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 67 กสทช.ได้ทยอยระงับ
การใช้งานชิมที่ไม่ยืนยันตนในกำหนด
เวลา, 2.มาตรการตรวจสอบชิมผีบัญชีม้า
โมบายเบงกิง กสทช.ร่วมกับป.ปง. โดย
กสทช.ได้รับข้อมูลของธนาคารทั้งหมด
มาจากป.ปง.แล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบ
แยกเครือข่าย, 3.มาตรการกำจัด เสา

สาย กระจายสัญญาณโทรคมนาคมเถื่อน
กสทช.ร่วมกับสศท. กวาดล้างจับกุม ล้ม
เสาเถื่อน ตลอดแนวชายแดน, 4.ตรวจค้น
จับกุมอุปกรณ์โทรคมนาคมเถื่อนที่ไม่ได้
อนุญาตจากกสทช. ล่าสุดเมื่อวันที่ 11 ก.ค.
67 ตรวจค้นจับกุมและยึดของกลางได้เป็น
จำนวนมากในพื้นที่เขตสวนหลวง และเขต
วัฒนา โดยมาตรการต่างๆ ดังกล่าวจะช่วย
ยับยั้งการก่ออาชญากรรมทางเทคโนโลยี
ได้อย่างเป็นรูปธรรม

พล.ต.อ.ฉัตรกล่าวว่า ในปีที่ผ่านมา
กสทช. ได้เห็นหน้าแก๊งปัญหาแก๊ง
คอลเซ็นเตอร์และอาชญากรรมทาง
เทคโนโลยีทุกรูปแบบ ออกมาตรการต่างๆ
รวมถึงบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วย
งานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อ
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด วันนี้จึงประชุม
เพื่อติดตามความคืบหน้าในหลายประเด็น
ดังนี้ 1.การดำเนินการตามประกาศ กสทช.
เรื่อง การยืนยันตัวตนของผู้ใช้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในกลุ่มผู้ถือครองชิม
การ์ด 6-100 เลขหมาย ซึ่งครบกำหนดเมื่อ
วันที่ 13 ก.ค. 67 และเริ่มทยอยระงับการ
ใช้งาน โดยจะระงับการใช้ในกลุ่มนี้
2,141,317 เลขหมาย โดยระงับการโทร.ออก
การส่งข้อความ และการใช้อินเทอร์เน็ต
แต่ยังคงรับสายโทร.เข้าได้อีกระยะหนึ่ง
ก่อนถูกเพิกถอน และนำเชื่อว่า 2-3 สัปดาห์
หลังการระงับจะมีผู้ใช้บริการจำนวนมาก
หลังไหลมายืนยันเพิ่มเติมเช่นเดียวกับกลุ่ม
แรก ซึ่งกลุ่ม 101 หมายเลขขึ้นไปนั้นถูก
ระงับการใช้งานไป 1,096,000 เลขหมาย
ดังนั้น ชิมที่เปิดใช้โดยไม่ลงทะเบียนหรือ
ลงทะเบียนด้วยข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ไม่ครบ
ถ้วน และคาดว่าอยู่ในความครอบครอง
ของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ก็จะถูกกำจัดออกไป

2.การตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน
ชิมการ์ดโมบายเบงกิง กับบัญชีธนาคาร
ว่าเป็นของบุคคลคนเดียวหรือไม่ ซึ่ง
ขณะนี้กสทช.ได้รับข้อมูลจากธนาคารทั้ง
21 แห่งผ่านทาง ป.ปง. แล้ว 79 ล้านบัญชี
โทรศัพท์โมบายเบงกิง 113,568,836

เลขหมาย อยู่ระหว่างการตรวจสอบแยก
เครือข่าย ก่อนส่งให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์
เคลื่อนที่แต่ละรายตรวจเปรียบเทียบ ว่า
เจ้าของชิมการ์ดโทรศัพท์ที่ใช้ทำธุรกรรม
ออนไลน์ กับเจ้าของบัญชีธนาคารนั้นๆ
เป็นของบุคคลคนเดียวหรือไม่ จากนั้น
กสทช.จะรวบรวมส่งกลับให้ธนาคาร
พาณิชย์แต่ละแห่งผ่านทางระบบของป.ปง.
เพื่อดำเนินการต่อไป คาดว่าจะแล้วเสร็จได้
ภายในกำหนด

3.มาตรการกำจัด เสา สาย กระจาย
สัญญาณโทรคมนาคมเถื่อน กสทช. ร่วม
กับ สศท. กวาดล้างจับกุมผู้ลักลอบติดตั้ง
เสาส่งสัญญาณเถื่อนตามแนวชายแดน
เอื้อกลุ่มแก๊งคอลเซ็นเตอร์มาดำเนินคดี
ตามกฎหมาย 29 ราย และตรวจสอบสถานี
ฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่และเสาสัญญาณของ
ผู้ประกอบการโทรคมนาคม ตรวจสอบ
ทิศทาง การกระจายสัญญาณบริเวณ
ชายแดน ออกมาตรการตรวจสอบเข้มข้น
โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้ใช้
บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้ง 3 ราย ผลการ
ดำเนินการในพื้นที่ 5 จังหวัด 7 อำเภอ
ได้แก่ อ.แม่สอด จ.ตาก, อ.แม่สาย
อ.เชียงของ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย,
อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว, อ.โป่งน้ำร้อน
จ.จันทบุรี และอ.เมือง จ.ระนอง มีสถานี
วิทยุคมนาคมที่ให้บริการโทรคมนาคมเข้า
ข่ายและมีการดำเนินการแล้ว ดังนี้ ระงับ
สัญญาณ 465 จุด, ปรับทิศทางสายอากาศ
470 จุด และรื้อถอนสายอากาศ 179 จุด
นอกจากนี้ กสทช.ได้มีหนังสือแจ้งเพิ่มเติม
พื้นที่บริเวณชายแดนที่มีความเสี่ยงใน
อ.แม่ระมาด อ.พบพระ จ.ตาก อ.บ้านกรวด
จ.บุรีรัมย์ และ อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์

4.แถลงผลตรวจค้นจับกุมอุปกรณ์
โทรคมนาคมเถื่อนที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก
กสทช. จับกุมผู้ต้องหาและยึดของกลาง ได้
เป็นจำนวนมากในพื้นที่เขตสวนหลวงและ
เขตวัฒนา เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 67 ที่ผ่านมา
กสทช. พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจและสรรพ
สามิตนำหมายศาลเข้าตรวจค้นสถานที่

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อังคาร 16 กรกฎาคม 2567

ปีที่: 34

ฉบับที่: 12284

หน้า: 1 (ล่าง), 11

Col.Inch: 65.07

Ad Value: 100,858.50

PRValue (x3): 302,575.50

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ระวังล่านซิมผี จอบปิดอีก 2 ล.ซิม

ลักลอบจำหน่ายอุปกรณ์โทรคมนาคม
เดือนในเขตสวนหลวง และเขตวัฒนา
ตรวจยึดของกลางได้ 18 ประเภทรายการ
มากกว่า 6,000 ชิ้น รวมมูลค่าของกลาง
มากกว่า 12 ล้านบาท เป็นความผิดตาม
กฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคม ในข้อหา
ใช้ นำเข้า และค้า ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม
โดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ผู้ออกใบอนุญาต จึงได้จับกุมตัวผู้ต้องหา
พร้อมด้วยตรวจยึดของกลางทั้งหมด นำส่ง
พนักงานสอบสวน สน.คลองตัน เพื่อ
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป มาตรการ
กักจับซิมผีบัญชีม้า โกงเสาสัญญาณเดือน
และตรวจค้นจับกุมอุปกรณ์โทรคมนาคม
ผิดกฎหมายดังกล่าว เป็นการทำลายปัจจัย
สำคัญในก่ออาชญากรรมของแก๊งคอล
เซ็นเตอร์ ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหา
อาชญากรรมทางเทคโนโลยีได้อย่างเป็น
รูปธรรม จะเห็นได้จากกรไหลดะลักเข้า
มาของอุปกรณ์สื่อสารผ่านดาวเทียม
Starlink ไปยังประเทศเพื่อนบ้านอย่าง
ต่อเนื่อง คาดว่าคนร้ายเริ่มปรับตัว

รายงานข่าวแจ้งว่า จากการตรวจสอบ
พบมีเอกชนหลายรายถือครองซิมนัมหมิ้น
ซิม โดยเป็นผู้ขายซิมเบอร์สวย นอกจาก
นั้นยังพร้อมขายให้เครือข่ายแก๊งคอล
เซ็นเตอร์ด้วย และยังพบผู้ถือครองซิมที่
เป็นชาวต่างชาติ โดยคนเดียวมีหลายซิม
และปัจจุบันไม่ได้อยู่ในประเทศไทย
ลักษณะเป็นนายหน้าหาซิมโทรศัพท์ให้
แก๊งคอลเซ็นเตอร์

กสทช.สั่งระงับซิมผีเกิน3ล้านเลขหมายตรวจโมบายแบงก์กิ้ง

กสทช. ประกาศตัวเลขระงับซิมผีแล้วกว่า 3 ล้านเบอร์ พร้อมจับมือ ปปง.ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน Mobile Banking รวมถึงกำจัดเสา สาย กระจายสัญญาณโทรคมนาคมเถื่อน พล.ต.อ.ดร.ณัฐธร เพราะสุนทร กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และประธานอนุกรรมการบูรณาการแนวทางในการบังคับใช้กฎหมายความผิดทางเทคโนโลยีโทรคมนาคมและความมั่นคงของรัฐ เปิดเผยว่า กสทช.ได้มีการประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินการตามประกาศ กสทช. เรื่อง การยืนยันตัวตนของผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในกลุ่มผู้ถือครองซิมการ์ด 6-100 เลขหมาย ซึ่งครบกำหนดเมื่อวันที่ 13 ก.ค. 2567 และเริ่มทยอยระงับการใช้งาน โดยจะมีการระงับการใช้ในกลุ่มนี้ 2,141,317 เลขหมาย เป็นระงับการโทรออก การส่งข้อความ และการใช้อินเทอร์เน็ต แต่ยังคงรับสายโทรเข้าได้อีกระยะหนึ่งก่อนถูกเพิกถอน และน่าเชื่อว่า 2-3 สัปดาห์หลังการระงับจะมีผู้ใช้บริการจำนวนมากมายืนยันเพิ่มเติมเช่นเดียวกับกลุ่มแรก

ขณะที่กลุ่ม 101 หมายเลขขึ้นไปนั้น ถูกระงับการใช้งานไป 1,096,000 เลขหมาย โดยซิมที่เปิดใช้โดยไม่มีการลงทะเบียนหรือลงทะเบียนด้วยข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน และคาดว่าจะอยู่ในความครอบครองของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ก็จะถูกกำจัดออกไป

ส่วนการตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน

ซิมการ์ด Mobile Banking กับบัญชีธนาคารว่าเป็นของบุคคลคนเดียวหรือไม่ ซึ่งขณะนี้ กสทช. ได้รับข้อมูลจากธนาคารทั้ง 21 แห่งผ่านทาง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) แล้ว จำนวน 113,568,836 บัญชี คิดเป็น 79 ล้านเลขหมาย โดยอยู่ระหว่างการตรวจสอบแยกเครือข่าย ก่อนส่งให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แต่ละราย ตรวจสอบเปรียบเทียบว่าเจ้าของซิมการ์ดโทรศัพท์ที่ใช้ทำธุรกรรมออนไลน์ กับเจ้าของบัญชีธนาคารนั้น ๆ เป็นของบุคคลคนเดียวหรือไม่ จากนั้น กสทช. จะรวบรวมส่งกลับให้ธนาคารพาณิชย์แต่ละแห่งผ่านทางระบบของ ปปง. เพื่อดำเนินการต่อไป คาดว่าจะแล้วเสร็จได้ภายในกำหนด

ด้านมาตรการกำจัด เสา สาย กระจายสัญญาณโทรคมนาคมเถื่อน กสทช. ร่วมกับ สตช. กวาดล้างจับกุมผู้ลักลอบติดตั้งเสาส่งสัญญาณเถื่อน ตามแนวชายแดน เอื้อกลุ่มแก๊งคอลเซ็นเตอร์ มาดำเนินคดีตามกฎหมายจำนวน 29 ราย และตรวจสอบสถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่และเสาสัญญาณของผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม ตรวจสอบทิศทางกระจายสัญญาณบริเวณชายแดน โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้ง 3 ราย

นอกจากนี้ ผลตรวจค้นจับกุมอุปกรณ์โทรคมนาคมเถื่อนที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก กสทช. จับกุมผู้ต้องหา และยึดของกลางได้เป็นจำนวนมากในพื้นที่เขตสวนหลวง และเขตวัฒนา เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 2567 ที่ผ่านมา ตรวจยึดของกลางได้ 18 ประเภทรายการ มากกว่า 6,000 ชิ้น รวมมูลค่าของกลางมากกว่า 12 ล้านบาท นำส่งพนักงานสอบสวน สน.คลองตัน เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ■

ปิด 2.1 ล้านเบอร์ไม่ยืนยันตัว

พล.ต.อ.กฤษกร เพราธรรมสุรินทร์ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และประธานอนุกรรมการบูรณาการแนวทางในการบังคับใช้กฎหมายความผิดทางเทคโนโลยีโทรคมนาคมและความมั่นคงของรัฐ เปิดเผยว่า หลังมาตรการยืนยันตัวตนของผู้ถือครองซิม ตั้งแต่ 6-100 หมายเลข ครบกำหนดเมื่อวันที่ 13 ก.ค. ที่ผ่านมาแล้ว จะเริ่มระงับใช้ 2,141,317 หมายเลข ที่ไม่มาลงทะเบียน ทั้งการระงับการโทรออก การส่งข้อความ และการใช้อินเทอร์เน็ต แต่ยังคงรับสายโทรเข้าได้อีกระยะหนึ่งตามเกณฑ์ของแต่ละค่ายอยู่ที่ประมาณ 30-45 วันก่อนถูกเพิกถอนและส่งเบอร์กลับคืนให้ กสทช. อย่างไรก็ตามเชื่อว่า 2-3 สัปดาห์หลังการระงับจะมีผู้ใช้บริการจำนวนมากมายืนยันเพิ่มเติมเช่นเดียวกับกลุ่มแรก ซึ่งกลุ่ม 101 หมายเลขขึ้นไปนั้นถูกระงับการใช้งานไป จำนวน 1,096,000 หมายเลข

สำหรับมาตรการตรวจสอบซิมไม่ตรงกับบัญชีโมบายแบงก์กั้นนั้น กสทช. ได้รับข้อมูลของธนาคารทั้งหมด 21 แห่งผ่าน



พล.ต.อ.กฤษกร
เพราธรรมสุรินทร์

ทาง ปปง. แล้ว จำนวน 113,568,836 บัญชี โดยมีเลขหมายที่เข้าข่ายตรวจสอบประมาณ 79-80 ล้านเลขหมาย ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบแยกเครือข่ายก่อนส่งให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แต่ละรายตรวจสอบเปรียบเทียบ ว่าเจ้าของซิมการ์ดโทรศัพท์ที่ใช้ทำธุรกรรมออนไลน์ กับเจ้าของบัญชีธนาคารนั้น ๆ ซึ่งมั่นใจว่าจะเสร็จภายในเดือน ก.ย.นี้ นอกจากนี้ กสทช.ยังได้ ร่วมกับตำรวจ กำจัด เสา สาย กระจายสัญญาณโทรคมนาคมเถื่อน ตลอดแนวชายแดน โดยระงับสัญญาณ 465 จุด, ปรับทิศทางสายอากาศ 470 จุด และรื้อถอนสายอากาศจำนวน 179 จุด มั่นใจว่าจะสามารถสกัดแก๊งคอลเซ็นเตอร์และอาชญากรรมทางเทคโนโลยีทุกรูปแบบได้

“สำหรับปัญหาเรื่องดาวเทียมสปาร์ลิงก์ ที่ลักลอบเข้ามาในประเทศไทยผ่านไปยังประเทศเพื่อนบ้านนั้น ที่คาดว่าจะนำไปใช้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เพื่อใช้ก่ออาชญากรรมออนไลน์นั้น ต้องมีการกวดขันจับกุมและป้องกันการลักลอบเข้ามาให้เข้มข้นขึ้น เพราะถือเป็นอุปสรรคที่ยังไม่ได้รับอนุญาตจาก กสทช.”

● กสทช.สรุปยอดจัดระเบียบซิมลดบัญชีม้า

เข้าข่ายระงับ 2.1 ล้านเบอร์

กสทช.สั่งระงับสัญญาณทันที ผู้ถือครองซิมตั้งแต่ 6-100 เลขหมายที่ไม่มายืนยันตัวตน หลังครบกำหนด 13 ก.ค.2567 พบเข้าข่ายถูกระงับ 2.14 ล้านเลขหมายที่ยังหายจ้อยด้าน ปปง. ปลื้มมาตรการจัดระเบียบซิมมือถือชื่อต้องตรงกับบัญชีโมบายแบงกิ้ง ทำบัญชีม้าลดลงครึ่งหนึ่ง เผยกลุ่มแรกที่จะถูกเพ่งเล็งเป็นบัญชีโมบายแบงกิ้งที่เปิดภายใน 2 ปี ให้เปลี่ยนชื่อให้ตรงกัน ไม่เช่นนั้นอาจมีปัญหา

พล.ต.อ.ฉัตร เพราะสุนทร กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยหลังเป็นประธานที่ประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการแนวทางการบังคับใช้กฎหมายความผิดทางเทคโนโลยีโทรคมนาคมและความมั่นคงของรัฐ เมื่อวันที่ 15 ก.ค.2567 ว่า ที่ประชุมติดตามความคืบหน้าในการแก้ไข ปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์ รวมทั้งการดำเนินงานในมาตรการต่างๆ เริ่มจากมาตรการยืนยันตนของผู้ถือครองซิม ตั้งแต่ 6-100 เลขหมาย ซึ่งครบกำหนดไปแล้วเมื่อวันที่ 13 ก.ค.67 โดยผู้ให้บริการมือถือจะทยอยระงับการใช้งานตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค.2567 เป็นต้นไป โดยจำนวน 2,141,317 เลขหมายที่ไม่ยอมมายืนยันตัวตน จะถูกระงับการโทร.ออก การส่งข้อความ และการใช้อินเทอร์เน็ตแต่ยังรับสายโทร.เข้าได้อีกระยะหนึ่งก่อนถูกเพิกถอน

“เชื่อว่า 2-3 สัปดาห์หลังจากนี้จะมีผู้ใช้บริการแห่เข้ามายืนยันตัวตนเพิ่ม เพื่อให้ใช้บริการได้ต่อไปแต่หากไม่มีการมายืนยันตัวตน

เชื่อได้ว่าจะเป็นซิมของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ซึ่งจะถูกระงับสัญญาณถาวรในที่สุด”

ส่วนมาตรการจัดระเบียบซิมมือถือให้มีชื่อเจ้าของตรงกับบัญชีโมบายแบงกิ้งนั้น ขณะนี้ กสทช.ได้รับข้อมูลจากธนาคารทั้ง 21 แห่งผ่านทางสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) แล้ว จำนวน 113,568,836 บัญชีคิดเป็น 79 ล้านเลขหมาย ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบแยกเครือข่ายก่อนส่งให้ผู้ให้บริการมือถือแต่ละรายตรวจสอบรายชื่อให้ตรงกัน จากนั้น กสทช.จะรวบรวมส่งกลับให้ธนาคารพาณิชย์แต่ละแห่งผ่านทาง ปปง.เพื่อดำเนินการต่อไป คาดว่าจะแล้วเสร็จได้ภายในเดือน ต.ค.2567

ด้าน พล.ต.ต.เอกรักษ์ ลิ้มสังกาศ รองเลขาธิการ ปปง.กล่าวเพิ่มเติมว่า หลังจากนี้ ปปง.ประกาศมาตรการจัดระเบียบซิมมือถือให้ชื่อเจ้าของต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีโมบายแบงกิ้งพบว่าบัญชีม้าลดลงราวครึ่งหนึ่ง จากเดิมที่มีบัญชีม้าเปิดใหม่เพิ่มขึ้นเดือนละ 20,000 บัญชี แสดงว่ามาตรการได้ผล นอกจากนั้นยังพบว่ามิสุจริตชนจำนวนไม่น้อยเดินทางไปเปลี่ยนชื่อจดทะเบียนซิมให้ตรงกับบัญชีโมบายแบงกิ้งด้วย จึงขอประชาสัมพันธ์ว่าระยะแรก ปปง.จะพุ่งเป้าไปที่

บัญชีโมบายแบงกิ้งที่เปิดใหม่ไม่เกิน 2 ปีจากนี้
เพราะเป็นช่วงที่บัญชีม้าแพร่หลาย หากเจ้าของ
บัญชีไหนเข้าข่าย และชื่อจดทะเบียนซิมไม่ตรง
กับชื่อเจ้าของบัญชีโมบายแบงกิ้ง ขอให้ไปแก้ไข
ให้ถูกต้อง ก็จะสามารรถใช้งานได้ปกติ

ส่วนกลุ่มที่คาดว่าจะได้รับการยกเว้นชื่อ
เจ้าของซิมไม่ต้องตรงกับบัญชีโมบายแบงกิ้ง
ได้แก่ 1.คนในครอบครัวเดียวกันที่มีหลักฐาน
พิสูจน์ทราบได้ 2.คนทุพพลภาพที่มีผู้ดูแล 3.เบอร์
ขององค์กรและบริษัทที่ให้พนักงานใช้ 4.กลุ่ม
เบอร์ที่ติดโปรโมชันหรือซิมกลุ่ม ที่อาจต้องมีการ
แยกจดทะเบียนเจ้าของซิมและผู้ครอบครองเพื่อ
กำหนดตัวตนคนใช้งานได้

พล.ต.อ.ฉัตรกุลกล่าวอีกว่า ที่ประชุมยังได้
หารือมาตรการกำจัด เสา สาย กระจายสัญญาณ
โทรคมนาคมเถื่อน ที่ร่วมกับสำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ (สตช.) กวาดล้างจับกุมล้มเสาเถื่อน
ตลอดแนวชายแดน อันเป็นเครื่องมือเอื้อกลุ่ม
แก๊งคอลเซ็นเตอร์ รวมทั้งรายงานผลตรวจค้น
จับกุมอุปกรณ์โทรคมนาคมเถื่อนที่ไม่ได้อนุญาต
จาก กสทช. มากกว่า 6,000 ชิ้น รวมมูลค่าของกลาง
มากกว่า 12 ล้านบาทเพื่อยับยั้งการก่ออาชญากรรม
ทางเทคโนโลยีได้อย่างเป็นรูปธรรม.

● จัดระเบียบขิมมือถือถือกันบัญชีม้าลดลง 50%

2 ล้านชื่อไม่ยืนยันตัวตน

กสทช.สั่งระงับสัญญาณทันที ผู้ถือครองซิมตั้งแต่ 6-100 เลขหมายที่ไม่มายืนยันตัวตน หลังครบกำหนด พบเข้าข่ายถูกระงับ 2.14 ล้านเลขหมายที่ยังไม่แสดงตัว ปปง.ชี้มาตรการจัดระเบียบขิมมือถือถือต้องตรงกับบัญชีโมบายแบงกิ้ง ทำบัญชีม้าลดลงครึ่งหนึ่ง

พล.ต.อ.ฉัตร เพราะสุนทร กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยหลังเป็นประธานที่ประชุม คณะอนุกรรมการบูรณาการแนวทางในการบังคับใช้กฎหมายความผิดทางเทคโนโลยีโทรคมนาคมและความมั่นคงของรัฐว่าที่ประชุมติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์รวมทั้งการดำเนินงานในมาตรการต่างๆ เริ่มจากมาตรการยืนยันตนของผู้ถือครองซิมตั้งแต่ 6-100 เลขหมาย ซึ่งครบกำหนดไปแล้วเมื่อวันที่ 18 ก.ค. โดยผู้ให้บริการมือถือจะทยอยระงับการใช้งานตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค.เป็นต้นไป โดยจำนวน 2,141,317 เลขหมายที่ไม่ยอมมายืนยันตัวตน จะถูกระงับการโทร.ออก การส่งข้อความ และการใช้อินเทอร์เน็ต แต่ยังรับสายโทร.เข้าได้อีกระยะหนึ่ง ก่อนถูกเพิกถอน

“เชื่อว่า 2-3 สัปดาห์หลังจากนี้จะมีผู้ใช้บริการแห่เข้ามายืนยันตัวตนเพิ่ม เพื่อให้ใช้บริการได้ต่อไป แต่หากไม่มีการมายืนยันตัวตน เชื่อได้ว่าจะเป็นขิมของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ซึ่งจะถูกระงับสัญญาณถาวรในที่สุด”

ส่วนมาตรการจัดระเบียบขิมมือถือให้ มีชื่อเจ้าของตรงกับบัญชีโมบายแบงกิ้ง กสทช.ได้รับข้อมูลจากธนาคารทั้ง 21 แห่งผ่านสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)แล้ว 113,568,836 บัญชี คิดเป็น 79 ล้านเลขหมาย ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบแยกเครือข่ายก่อนส่งให้ผู้ให้บริการมือถือแต่ละรายตรวจสอบรายชื่อให้ตรงกัน จากนั้น กสทช.จะรวบรวมส่งกลับให้ธนาคารพาณิชย์แต่ละแห่งผ่าน ปปง.เพื่อดำเนินการต่อไป คาดว่า จะแล้วเสร็จในเดือน ต.ค.นี้

พล.ต.ต.เอกรักษ์ ลิ้มสังกาศ รองเลขาธิการ

ปปง.กล่าวว่า หลังจากที่ปปง.ประกาศมาตรการจัดระเบียบขิมมือถือให้ชื่อเจ้าของต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีโมบายแบงกิ้ง พบว่า บัญชีม้าลดลงราวครึ่งหนึ่ง จากเดิมที่มีบัญชีม้าเปิดใหม่เพิ่มขึ้นเดือนละ 20,000 บัญชี แสดงว่ามาตรการได้ผล และได้พบว่ามิจฉาชีพจำนวนไม่น้อยเดินทางไปเปลี่ยนชื่อจดทะเบียนขิมให้ตรงกับบัญชีโมบายแบงกิ้งด้วย จึงขอประชาสัมพันธ์ว่าระยะแรก ปปง.จะพุ่งเป้าไปที่บัญชีโมบายแบงกิ้งที่เปิดใหม่ไม่เกิน 2 ปีจากนี้ เพราะเป็นช่วงที่บัญชีม้าแพร่หลาย หากเจ้าของบัญชีไหนเข้าข่าย และชื่อจดทะเบียนขิมไม่ตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีโมบายแบงกิ้ง ขอให้ไปแก้ไขให้ถูกต้อง ก็จะสามารถใช้งานได้ปกติ

“กลุ่มที่คาดว่าจะได้รับการยกเว้นชื่อเจ้าของขิม ไม่ต้องตรงกับบัญชีโมบายแบงกิ้งได้แก่ 1.คนในครอบครัวเดียวกันที่มีหลักฐานพิสูจน์ทราบได้ 2.คนทุพพลภาพที่มีผู้ดูแล 3.เบอร์ขององค์กรและบริษัทที่ให้พนักงานใช้ 4. กลุ่มเบอร์ที่ติดโปรโมชันหรือขิมกลุ่มที่อาจต้องมีการแยกจดทะเบียนเจ้าของขิม และผู้ครอบครองเพื่อกำหนดตัวตนคนใช้งานได้”

ขณะที่ พล.ต.อ.ฉัตรกล่าวว่า ที่ประชุมยังได้หารือมาตรการกำจัด เสา สาย กระจายสัญญาณโทรคมนาคมเดือนที่ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ(สตช.)กวาดล้างจับกุมล้มเสาเดือนตลอดแนวชายแดน อันเป็นเครื่องมือเอื้อกลุ่มแก๊งคอลเซ็นเตอร์ รวมทั้งรายงานผลตรวจค้นจับกุมอุปกรณ์โทรคมนาคมเดือนที่ไม่ได้อนุญาตจาก กสทช. มากกว่า 6,000 ชิ้น มูลค่าของกลาง 12 ล้านบาทเพื่อยับยั้งการก่ออาชญากรรมทางเทคโนโลยี ได้อย่างเป็นรูปธรรม.

กสทช.พบกว่า 113 ล้านเบอร์ไม่ตรงกับชื่อเจ้าของบัญชี

จัดระเบียบมือถือ

พล.ต.อ.ดร.ณัฐธร เพราะสุนทร กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และประธานอนุกรรมการบูรณาการแนวทางในการบังคับใช้กฎหมายความผิดทางเทคโนโลยีโทรคมนาคมและความมั่นคงของรัฐ เปิดเผยว่า มาตรการยืนยันตนของผู้ถือครองซิมตั้งแต่ 6 หมายเลขขึ้นไป ที่ครบกำหนดเมื่อวันที่ 13 ก.ค.67 ทาง กสทช.ได้ทยอยระงับการใช้งานซิมที่ไม่มีการยืนยันตนในกำหนดเวลา และมีการตรวจสอบซิมที่มีบัญชีม้า Mobile Banking ร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) โดยอยู่ระหว่างการตรวจสอบแยกเครือข่าย, การกำจัด เสา, สาย กระจายสัญญาณโทรคมนาคมเถื่อน ขณะเดียวกัน กสทช. ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) กวาดล้างจับกุมและล้มเสาเถื่อน ตลอดแนวชายแดน ส่วนการตรวจค้นจับกุมอุปกรณ์โทรคมนาคมเถื่อนที่ไม่ได้อนุญาตจาก กสทช. ล่าสุดเมื่อวันที่ 11 ก.ค.67 มีการตรวจค้นจับกุมและยึดของกลางได้เป็นจำนวนมากในพื้นที่ กทม. ทั้งเขตสวนหลวง และเขตวัฒนา ตรวจยึดของกลางได้ จำนวน 18 ประเภทรายการมากกว่า 6,000 ชิ้น รวมมูลค่าของกลางมากกว่า 12 ล้านบาท โดยมาตรการต่างๆ ดังกล่าวจะช่วยยับยั้งการก่ออาชญากรรมทางเทคโนโลยีได้อย่างเป็นรูปธรรม

สำหรับการยืนยันตัวตนของผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในกลุ่มผู้ถือครองซิมการ์ด 6-100 เลขหมาย ที่ให้ลงทะเบียน

ครบกำหนด 13 ก.ค. 67 และเริ่มทยอยระงับการใช้งาน 2,141,317 เลขหมาย โดยระงับการโทรออก การส่งข้อความ และการใช้อินเทอร์เน็ต แต่ยังคงรับสายโทรเข้าได้อีกระยะหนึ่งก่อนถูกเพิกถอน และน่าจะเชื่อว่า 2-3 สัปดาห์ หลังการระงับจะมีผู้ใช้บริการ จำนวนมากหลังไหลมายืนยันเพิ่มเติมเช่นเดียวกับกลุ่มแรก คือกลุ่ม 101 หมายเลขขึ้นไปนั้น ซึ่งถูกระงับการใช้งานไปก่อนหน้านี้ 1,096,000 เลขหมาย ดังนั้น ซิมที่เปิดใช้โดยไม่มีการลงทะเบียนหรือลงทะเบียนด้วยข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน และคาดว่า อยู่ในความครอบครองของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ก็จะถูกกำจัดออกไป

ขณะที่ความคืบหน้าตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนซิมการ์ด Mobile Banking กับบัญชีธนาคารว่าเป็นของบุคคลคนเดียวหรือไม่ ในขณะนี้ กสทช.ได้รับข้อมูลจากธนาคารทั้ง 21 แห่งผ่านทาง ปปง. แล้ว มีเบอร์โทรศัพท์ Mobile Banking จำนวน 113,568,836 เลขหมาย ไม่ตรงกับรายชื่อเจ้าของบัญชี 79 ล้านบัญชี อยู่ระหว่างการตรวจสอบแยกเครือข่ายก่อนส่งให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แต่ละราย ตรวจสอบเปรียบเทียบ ว่าเจ้าของซิมการ์ดโทรศัพท์ที่ใช้ทำธุรกรรมออนไลน์กับเจ้าของบัญชีธนาคารนั้นๆ เป็นของบุคคลคนเดียวหรือไม่ จากนั้น กสทช. จะรวบรวมส่งกลับให้อาณาเขตพาณิชย์แต่ละแห่ง ผ่านทางระบบของ ปปง. เพื่อดำเนินการต่อไปว่าจะระงับหรือจะทำรูปแบบใด

คาดว่าจะแล้วเสร็จได้ภายในกำหนด 30 กันยายน 2567

ส่วนมาตรการกำจัด เสา สาย กระจายสัญญาณโทรคมนาคมเถื่อน กสทช. ร่วมกับ สตช. กวาดล้างจับกุม ผู้ลักลอบติดตั้งเสาส่งสัญญาณเถื่อน ตามแนวชายแดน อีกรุ่นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ มาดำเนินคดีตามกฎหมาย จำนวน 29 ราย และตรวจสอบสถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่และเสาสัญญาณของผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม บริเวณชายแดน ออกมาตรการตรวจสอบเข้มข้น โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้ง 3 ราย ผลการดำเนินการในพื้นที่ชายแดนระงับสัญญาณ 465 จุด, ปรับทิศทางสายอากาศ 470 จุด และรื้อถอนสายอากาศจำนวน 179 จุด มาตรการเหล่านี้ ช่วยแก้ไขปัญหอาชญากรรมทางเทคโนโลยีได้อย่างเป็นรูปธรรม จะเห็นได้จากการไหลทะลักเข้ามาของอุปกรณ์สื่อสารผ่านดาวเทียม Starlink ไปยังประเทศเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่อง คาดเป็นการดำเนินงานที่คนร้ายเริ่มปรับตัว ในขณะที่ภาครัฐก็หาหรือปรับตัวพร้อมรับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค